

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์	การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขายบริการทางเพศของผู้หญิง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	
ชื่อผู้เขียน	พันตำรวจตรีบุญธรรม หาจตุรัส	
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการศึกษานอกกระบวน	
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คูสิต ดวงสา	ประธานกรรมการ
	อาจารย์ วิสุทธิ์ วานิช	กรรมการ
	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ เปลี่ยนผดุง	กรรมการ

### บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการขายบริการทางเพศของผู้หญิง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยใช้วิธีรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต การสนทนากลุ่มย่อย การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นผู้หญิงที่มีประสบการณ์ในการขายบริการทางเพศ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 คน จำแนกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นผู้หญิงขายบริการทางเพศที่ยังคงขายบริการทางเพศอยู่ในปัจจุบัน มีจำนวน 3 คน และกลุ่มที่สอง เป็นผู้หญิงขายบริการทางเพศที่ได้เลิกขายบริการทางเพศไปแล้ว จำนวน 3 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักดังกล่าวมีอายุที่แตกต่างกันและมาจากสถานบริการที่ต่างกัน

ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้อง จำแนกเป็นหมวดหมู่ วิเคราะห์และนำเสนอโดยการบรรยาย ผลของการวิจัยสรุปได้ดังนี้

รูปแบบการขายบริการทางเพศของผู้หญิงมีหลายรูปแบบ มีทั้งรูปแบบการขายบริการทางเพศโดยตรงในลักษณะเปิดเผยที่มีที่ตั้งของสถานบริการเป็นหลักแหล่งแน่นอน เช่น โสเภณีขายบริการในช่อง นางทางโทรศัพท์ตามบ้าน ตามโรงแรมหรือตามหอพัก และรูปแบบการขายบริการทางเพศแบบแอบแฝงในลักษณะไม่เปิดเผยที่อาศัยกิจการหรือสถานภาพอื่นบังหน้าแล้วขายบริการทางเพศ เช่น เด็กเสิร์ฟในร้านอาหาร นักศึกษาในสถานบันการศึกษา ผู้ช่วยช่างเสริมสวย สาวบาร์เบียร์ สาวนั่ง ครึ่งคั้ในร้านคาราโอเกะหรือร้านอาหาร หมอนวด และนักร้องที่ขายบริการทางเพศ

เงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขายบริการทางเพศของผู้หญิง ในเขต  
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่พบจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สภาพของครอบครัว  
ภูมิหลัง นิสัยการใช้ชีวิตแบบฟุ้งเฟ้อ เพื่อน รายได้และค่าตอบแทนรวมไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างกัน ทั้งกลุ่มของผู้หญิงขายบริการทางเพศที่ในปัจจุบันได้เลิกขาย  
บริการทางเพศไปแล้ว และกลุ่มของผู้หญิงขายบริการทางเพศที่ในปัจจุบันยังคงขายบริการทาง  
เพศอยู่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Chiang Mai University

